



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวอุทัยวรรณ ปัทมานุช	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๓)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวดวงเดือน ไวท่า	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๕)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๓	นางสุรีรัตน์ มงคลพันธุ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๖๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพิชญ์ นาควัชระ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอุทัยวรรณ ปัทมานุช

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือ เทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๘๘๙๔๓๘</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอุทัยวรรณ ปัทมานุช

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กชักจากไข้สูง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ ๒ ปี ๗ เดือน H.N.๑๓๙๐๘/๕๒ A.N.๑๖๙๙๔/๕๔ มารับการรักษาเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๒๗ น. ด้วยอาการไข้สูง อาเจียน ๑ ครั้ง ๑๔ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล สัญญาณชีพแรกรับอุณหภูมิ ๔๐ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร ๑๑๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๔ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดร้อยละ ๑๐๐ ขณะตรวจมีอาการชักเกร็ง กระตุกทั้งแขนและขา ตาค้าง ไม่มีอุจจาระ ปัสสาวะ ปรากฏประมาณ ๓๐ วินาที จากการซักประวัติเพิ่มเติม ปกติผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง คลอดปกติ ไม่มีอุบัติเหตุขณะคลอด และไม่เคยได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด ปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธประวัติแพ้ยาและอาหาร ไม่เคยมีประวัติเจ็บป่วยรุนแรง และไม่เคยมีประวัติชักมาก่อน ขณะผู้ป่วยชักเกร็งให้ Diazepam ๓ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำเพื่อระงับอาการชัก ดูแลทางเดินหายใจให้โล่งโดยการดูดสารคัดหลั่งในปากและจมูก ให้ออกซิเจนชนิด mask with bag ๑๐ ลิตรต่อนาที ทำการเช็ดตัวลดไข้ ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ยกไม้กั้นเตียงขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกเตียง อธิบายกลไกของโรคและแผนการรักษากับบิดามารดา และเปิดโอกาสให้ซักถาม เพื่อลดความวิตกกังวล เมื่อผู้ป่วยหยุดชักประเมินสัญญาณชีพซ้ำ หลังให้การพยาบาล ๓๐ นาที อุณหภูมิ ๓๖.๘ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร ๑๒๒ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๔ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๕/๗๓ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดร้อยละ ๑๐๐ แพทย์วินิจฉัยว่า ชักจากไข้สูง (Febrile convulsion) รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ให้สารน้ำ ๕ % D/N/๓ ๕๐๐ มิลลิลิตร อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง พร้อมกับส่งเลือดตรวจ CBC , BUN, Cr และ Electrolyte แนะนำญาติเกี่ยวกับการเช็ดตัวลดไข้ในเด็กเพื่อป้องกันการชัก และการปฏิบัติตัวของญาติเมื่อเด็กชัก เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุขณะชัก อธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นของการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้บิดามารดาเข้าใจและยินยอมให้ความร่วมมือในการรักษา เตรียมผู้ป่วย ยา และอุปกรณ์ให้พร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วย ดูแลขณะเคลื่อนย้ายไปหอผู้ป่วยเพื่อ

ป้องกันอันตรายจากการชักซ้ำในขณะที่เคลื่อนย้าย และส่งเวรต่อพยาบาลบนหอผู้ป่วย ระหว่างที่ผู้ป่วยรับการ
รักษาที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ๑ ครั้ง ผู้ป่วยร่าเริงแจ่มใสดี เล่นได้ ไม่ซึม ไม่มีการชัก
ซ้ำ เปิดโอกาสให้บิดามารดาระบายความรู้สึกและซักถามเพิ่มเติม เน้นให้เห็นถึงความสำคัญในการเช็ดตัวลด
ไข้ในเด็ก การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการชักซ้ำ และโอกาสเกิดภาวะชักในเด็กจากไข้สูง การรับประทานยาลด
ไข้ และการดูแลขณะเด็กชักเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
ไม่นัดติดตามอาการ ผู้ป่วยปลอดภัยกลับบ้านได้ โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน รวมรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็น
เวลา ๒ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แบบรายงานการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมา
โรงพยาบาล

๒. เพื่อนำข้อมูลจากแบบรายงานมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยแพทย์กู้ชีวิต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาโรงพยาบาล

๒. หน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

๓. บุคลากรมีคุณภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่วางไว้